



# ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 79/2547

วันที่ 9 ตุลาคม 2547

## ผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการปรับบทบาทกระทรวงการคลัง

นายสุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงผลสรุปของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการปรับบทบาทกระทรวงการคลัง ปี 2548-2551 ในวันแรก (เสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2547) ซึ่งเป็นการจัดประชุมตามคำริของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงนำในการปรับแผนยุทธศาสตร์และปรับบทบาทเพื่อรองรับกับนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับผลงานของกระทรวงการคลังในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาว่า กระทรวงการคลังได้มีบทบาทที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงการคลังใน 4 ปีข้างหน้า โดยถือเป็นสัญญาประชาคมกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเป็นการเน้นการต่อ ยอดและสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยสัญญาประชาคมดังกล่าวประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพการเงินการคลัง การปรับเปลี่ยนคนไทยสู่มิติเชิงคุณภาพ การสร้างสังคมเชิงวิชาการ ชุมชนที่เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมชีวิตที่ดี และการนำเศรษฐกิจให้มีผลิตภาพและแข่งขันได้

2. ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า ความท้าทายของกระทรวงการคลังใน 4 ปีข้างหน้า ได้แก่ การสร้างเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนให้แข็งแกร่ง ก้าวหน้า ยั่งยืน บนพื้นฐานของความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน และได้สรุปภาพรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังปี 2548-2551 โดยเชื่อมโยงกับกรอบการบริหารเศรษฐกิจไทยใน 5 ปีข้างหน้า และสัญญาประชาคมของกระทรวงการคลัง

3. นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนจุดเน้นบางประการเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการคลัง โดยเน้นด้านการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดำเนินภารกิจของกระทรวงการคลัง ซึ่งสะท้อนมาเป็นการปรับปรุงวิสัยทัศน์ของกระทรวงการคลังใหม่ ดังนี้ “กระทรวงที่บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการสร้างความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย” นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะเสริมจุดเน้นการเพิ่มประ

สิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นต่อประชาชน รวมทั้ง จะเสริมจุดเน้นด้านการสร้างความโปร่งใสและ  
ซ้ดทุกจริตคอร์ปชั่นให้เกิดขึ้นในกระทรวงการคลัง

4. นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับบทบาทของสำนัก  
งานปล้ดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ โดยหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ได้รับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

สำหรับในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้ (อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2547) จะเป็นการนำเสนอแนว  
ทางในการปรับบทบาทของหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านรายได้ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ  
กรมศุลกากร

---